

สรุปเบื้องต้น การประชุมหารือ แผนพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์พืชเขตร้อนของโลก
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2567

ที่มา:

กรมวิชาการเกษตร ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมหารือ แผนพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์พืชเขตร้อนของโลก เลขที่ กษ 0931/ว 5768 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงนายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย และได้มอบหมายให้ ดร. นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ เข้าประชุมแทน ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2567 ซึ่งพอสรุปเบื้องต้น ได้ดังนี้

ข้อสรุปเบื้องต้น

1. รับทราบคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 1675/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งตั้ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ลงนามโดย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร คณะทำงานฯ โดยมี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน และ ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นคณะทำงานและเลขานุการ รวมเป็นคณะทำงานฯ ทั้งหมด 41 คน และนายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยเป็นคณะทำงานในลำดับที่ 25
2. คำสั่งกรมวิชาการเกษตรดังกล่าว ได้กำหนดให้คณะทำงานฯ มีหน้าที่ทั้งหมด 7 ข้อ และข้อที่สำคัญคือจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสำหรับศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพืชตระกูลถั่ว เมล็ดพันธุ์สมุนไพร ส่วนขยายพันธุ์มันสำปะหลังและอ้อย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ โดยให้มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรองรับ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
3. การประชุมในวันนี้ มีเรื่องเพื่อพิจารณา 1 เรื่อง คือ ร่างหารือ แผนพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์พืชเขตร้อนของโลก โดยมีเนื้อหาที่ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ และกลยุทธ์ รวมทั้ง ผลผลิตของโครงการ และผลลัพธ์ของโครงการ
4. ในร่างของแผนฯ จะมีกลยุทธ์ทั้งหมด 6 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

กลยุทธ์ที่ 3 จัดทำฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืชทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 4 อำนวยความสะดวกการนำเข้า ส่งออก ส่งต่อ และการค้าเมล็ดพันธุ์

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรบุคคลตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์

5. ที่ประชุมรับทราบและมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหลายประเด็น (รอพิจารณาจากรายงานการประชุมฉบับจริง) เพื่อปรับปรุงแผน